

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อผู้ทรงพลังอำนาจได้มาเพื่อให้พลังแก่ลูก ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งได้รับพลังมากเท่านั้น

คำถาม: ลูกๆ มีบทบาทที่ดีที่สุดในการนี้อย่างไร?

คำตอบ: มีเพียงลูกเท่านั้นที่เป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พระเจ้าได้กลายเป็นครูและสอนลูกผู้เดียวเท่านั้น และดังนั้นลูกจึงมีโชคใช้ไหม? นายของโลกได้มาที่นี้อย่างเป็นแขกของลูก ท่านให้ประโยชน์โลกด้วยความร่วมมือของลูก ลูกๆ ร้องเรียกหาพ่อและพ่อก็มาแล้ว นี่คือการตบมือสองมือ เวลานั้นลูกๆ ได้รับพลังจากพ่อเพื่อที่จะปกครองทั้งโลก

โอม ชานติ ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิต ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าครูด้วยเช่นกัน และลูกรู้ว่าบามานานี่ในฐานะครูเช่นกันเพื่อที่จะพาลูกๆ กลับบ้าน พ่อพูดเช่นกันว่า โอ้ ลูกๆ ทางจิต พ่อมาเพื่อพาลูกออกไปจากที่นี่ โลกนี้กลับมาเก่าและลูกรู้ว่าโลกนี้สกปรก ลูกๆ เช่นกันก็กลับมาสกปรก ลูกเคยพูดถึงตนเองว่า โอ้ บาบ่า ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาและพาเราที่ไม่บริสุทธิ์ไปจากดินแดนแห่งความทุกข์นี้ไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ เวลานั้นลูกกำลังนั่งที่นี้และดังนั้นสิ่งนี้ควรจะเข้าไปในหัวใจของลูก พ่อพูดเช่นกันว่า พ่อมาตามเสียงเรียกของลูก, ตามคำเชิญของลูก พ่อเตือนลูกว่าลูกได้ร้องเรียกหาพ่ออย่างแท้จริง “ได้โปรดมา!” ใช้ไหม? เวลานั้นลูกจดจำว่าลูกเคยเรียกหาท่าน เวลานั้นบาบ่าได้มาแล้ว, ตามละคร, อย่างแท้จริงเช่นที่ท่านได้มาในวงจรก่อนหน้านี้ ผู้คนเหล่านั้นวางแผนในขณะที่นี่คือแผนของชีบบาบ่า ในเวลานี้ทุกคนมีแผนการของตนเอง พวกเขาได้ทำแผน 5 ปี ที่พวกเขาจะทำสิ่งนี้และสิ่งนั้น... ดูแผนการที่พวกเขาทั้งหมดได้ทำขึ้น ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่เคยวางแผน แต่เวลานี้พวกเขาวางแผน ลูกๆ รู้ว่านี่คือแผนของบาบ่าของเรา ตามแผนของละคร, พ่อได้วางแผนนี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ลูกๆ ที่สุดแสนหวานกลับมาไม่มีความสุขอย่างมากที่นี้ในโรงคำประเวณี และดังนั้นเวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่วัดของชีวา (ชีวาลายา) และดินแดนแห่งความสงบนั้นคือดินแดนที่ไม่มีตัวตนของชีวา (ชีวาลายา) และดินแดนแห่งความสุขคือดินแดนที่มีตัวตนของชีวา (ชีวาลายา) ดังนั้นพ่อกำลังทำให้ลูกสดชื่นในเวลานี้ ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว ลูกมีศรัทธาในสติปัญญาของลูกว่าบาบ่าได้มาแล้ว คำว่า “บาบ่า” นั้นอ่อนหวานอย่างมาก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกๆ ดวงวิญญาณ คือลูกๆ ของพ่อ นั่นและจากนั้นลูกก็เป็นของบาบ่านี้อีกเพื่อที่จะเล่นบทบาทของลูก ลูกมีบามาท่างร่างกายมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ยุคทองเป็นต้นมา ลูกเคยเล่นบทบาทของความสุขและความทุกข์ของลูก เวลานั้นลูกรู้ว่ายบทบาทของความสุขของลูกกำลังจะจบสิ้นลง ลูกได้เล่นบทบาทของความสุขของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิดเต็ม แล้วลูกก็เล่นบทบาทของความสุขของลูกเป็นเวลาครึ่งวงจรเช่นกัน เวลานั้นบาบ่าได้เตือนลูกถึงสิ่งนี้ ดังนั้นบาบ่าถามลูกว่า: เป็นเช่นนั้นจริงๆ หรือไม? เวลานั้นลูกต้องเล่นบทบาทของความสุขของลูกเป็นเวลาครึ่งวงจร ลูกดวงวิญญาณกลับมาเต็มไปด้วยความรู้แล้วลูกก็กลับมาว่างเปล่า และจากนั้นพ่อก็ทำให้ลูกเต็มเปี่ยม ลูกมีลูกประจำแห่งชัยชนะอยู่รอบคอกลูก ลูกมีลูกประจำของความอยู่รอบคอกลูก เราเฝ้าแต่วนไปรอบวงจรรูปอย่างแท้จริง มียุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดงและยุคเหล็ก และจากนั้นเราก็ตอบรับพบกันที่แสนหวานนี้ สิ่งนี้เรียกว่าแสนหวาน ดินแดนแห่งความสงบนั้นไม่ได้แสนหวาน ยุคที่แสนหวานที่สุดก็คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดและให้คุณประโยชน์ ลูกมีบทบาทที่ดีที่สุดในการนี้ ลูกนั้นแสนจะโชคดีมากที่ลูกเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านมาและสอนลูกๆ นี่คือการศึกษาที่ง่ายดายและสูงส่งเช่นนั้น ลูกกลับมามั่งคั่งอย่างมาก ลูกไม่จำเป็นจะต้องทำความเพียรพยายามใดในสิ่งนี้ หมอและวิศวกรทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกได้รับมรดก ลูก มีสิทธิ์ในรายได้ของพ่อของเขา ลูกศึกษาสิ่งนี้และหารายได้ที่ได้ที่แท้จริงเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ลูกจะไม่ได้สร้างความสูญเสียใดๆ ที่นั่นที่ลูกจะต้องจดจำพ่อ สิ่งนี้เรียกว่าการท่องสวดที่ไม่มีเสียง ลูกรู้ว่าบาบ่าได้มาแล้ว พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า พ่อมาแล้ว ดังนั้นจึงมีการตบมือทั้งสองข้าง พ่อพูดว่า จดจำพ่อและบาปของหลายชาติเกิดของลูกจะสามารถถูกเผาไปได้ ราวัน, กิเลสทั้งห้าได้ทำให้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณบาป และจากนั้นลูกก็ต้องกลายเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ควรจะเข้าไปในสติปัญญาของลูกว่า “เราจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ” และจากนั้นเราก็คงกลับบ้านไปกับท่าน เราได้รับอำนาจด้วยการศึกษานี้ มีคำกล่าวถึงศาสนาเทพว่า ศาสนาคืออำนาจ พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจ ดังนั้นเราได้รับพลังจากบามานี้เพื่อที่จะก่อตั้งความสงบในโลก ไม่มีใครสามารถช่วงชิงอำนาจในการปกครองนั้นไปจากเราได้ ลูกได้รับพลังอย่างมากมาย ดูชีวาราชาก็ได้รับพลังมากมายเพียงใดในมือของเขา ผู้คนมีความกลัวพวกเขาอย่างมาก ราชาหนึ่งองค์มีปวงประชาและกองทัพมากมาย แต่นั่นก็เป็นพลังชั่วคราว นี่คือนพลังเป็น

เวลา 21 นาทีเกิด ลูกรู้ว่าเวลานี้เรากำลังได้รับพลังจากพ่อผู้ทรงพลังอำนาจเพื่อที่จะปกครองโลก มีความรักนั้นต่อท่าน ถึงแม้เหล่าเทพจะไม่ได้อยู่ในรูปในทางปฏิบัติ ผู้คนก็มีความรักอย่างมากมายต่อพวกเขา เมื่อปวงประชาของเหล่าเทพอยู่เบื้องหน้าพวกเขาเป็นการส่วนตัว พวกเขาที่มีความรักอย่างมากมายต่อเทพเหล่านั้น ลูกกำลังได้รับพลังทั้งหมดนี้ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง อย่าได้ลืมสิ่งเหล่านี้ ด้วยการจดจำพ่อ, ลูกจะกลายเป็นผู้มีพลังอย่างมาก ไม่มีใครอื่นสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงพลังอำนาจ ทุกคนได้รับพลัง เวลานี้ไม่มีใครมีพลังนั้น ทุกคนตโมประธาน ในเวลานั้นดวงวิญญาณทั้งหมดจะได้รับพลังจากผู้เดียว และจากนั้นพวกเขาจะมาและเล่นบทบาทของตนเองในอาณาจักรของตนเอง พวกเขาจะชำระสะสางบัญญัติกรรมของพวกเขาเองและกลับมามีพลังตามลำดับกันไป พลังอันดับหนึ่งคือพลังของเหล่าเทพ ลักษณะและนารายณ์เป็นนายของทั้งโลกที่แท้จริง ลูกมีทั้งวงจรโลกอยู่ในสติปัญญาของลูก เช่นที่ลูกดวงวิญญาณมีความรู้ที่อยู่ในตัวลูก ในทำนองเดียวกันดวงวิญญาณของบาบาก็มีความรู้ทั้งหมดนี้ด้วยเช่นกัน เวลานี้ท่านกำลังให้ความรู้แก่ลูก บทบาทลูกบนที่กไว้นั้นและจะเฝ้าแต่ชำระรอย บทบาทนั้นจะชำระรอยหลังจาก 5000 ปี ลูกๆ รู้สิ่งนี้ เมื่อลูกปกครองในยุคทอง พ่อก็ใช้ชีวิตที่ปลดเกษียณ ท่านจะขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งเมื่อไหร่? เมื่อลูกกลับมาไม่มีความสุข ลูกรู้ว่าบนที่กทั้งหมดลูกบนที่กไว้นั้นในท่าน ดวงวิญญาณนั้นแสนเล็กและมีความเข้าใจอย่างมากมาย พ่อมาและให้ความเข้าใจอย่างมากมายแก่ลูก และจากนั้นในยุคทอง ลูกก็จะลืมทั้งหมดนี้ ลูกไม่มีความรู้ในในยุคทอง ที่นั่นลูกเฝ้าแต่มีประสบการณ์ของความทุกข์ ลูกเข้าใจในเวลาตอนนี้ว่าในยุคทองลูกจะเป็นเทพ และจะประสบกับความทุกข์ เวลานี้เรคือบราห์มิน เราจะกลายเป็นเทพอีกครั้งหนึ่ง สติปัญญาของลูกต้องซึมซับความรู้นี้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ของความทุกข์ในการอธิบายแก่ผู้อื่นเหมือนราวกับว่าลูกกำลังให้ท่านชีวิตแก่พวกเขา มีคำกล่าวที่ว่า “ความตายมาและพาทุกคนไป” ไม่ได้มีสิ่งเช่นนั้นเหมือนความตาย นี่คือการที่ลูกกำหนดไว้แล้ว ดวงวิญญาณพูดว่า ฉันจะร่างหนึ่งและจากไปและก็จะใช้ร่างหนึ่ง ความตายไม่ได้กินฉัน ดวงวิญญาณมีความรู้สึก เมื่อดวงวิญญาณอยู่ในครรภ์ เขาก็มีนิมิตและได้ประสบการณ์ของความทุกข์ ดวงวิญญาณก็มีประสบการณ์ของการลงโทษอยู่ภายใน และเหตุนี้เองจึงเรียกว่าเป็นกรงขังของครรภ์ นี่คือการที่ลูกกำหนดไว้แล้วที่แสนมหัศจรรย์! แต่ดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของการลงโทษในกรงขังของครรภ์เมื่อพวกเขามีนิมิต เหตุใดเขาจึงได้รับการลงโทษ? ดวงวิญญาณนั้นจะได้รับนิมิต: ลูกเคยทำสิ่งผิดๆ เหล่านี้และได้สร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นผู้อื่น ลูกได้นิมิตเหล่านั้นทั้งหมดในครรภ์ และทั้งที่เป็นเช่นนั้นเมื่อลูกออกมาลูกก็กลายเป็นดวงวิญญาณบาป บาปทั้งหมดจะสามารถถูกเผาไปได้อย่างไร? ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง บาบของลูกถูกตัดออกไปด้วยการดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ลูกคือผู้ดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง หากลูกดวงจักรของ 84 ชาติเกิดนี้ บาบของลูกชาติแล้วชาติเล่าจะถูกตัดออกไป ลูกต้องจดจำวงจรและจดจำผู้เดียวที่ให้ความรู้แก่ลูกด้วยเช่นกัน บาบากำลังทำให้เรกลายเป็นผู้ดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ท่านทำให้เราเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อมีคนใหม่มาทุกวัน พวกเขาเองก็ต้องได้รับการทำให้สดชื่นด้วย ลูกได้รับความรู้ทั้งหมดแล้ว และลูกรู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกได้วนไปในวงจรของ 84 ชาติเกิด และเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกเฝ้าแต่ดวงจักรในวิธีนี้หรือไม่? พ่อรู้ว่าลูกบางคนก็ลืมสิ่งนั้นไปอย่างมาก ไม่มีความยากลำบากใดๆ ในการดวงจักร และลูกก็มีเวลาอย่างมากเช่นกัน ในเวลาสุดท้ายลูกจะมีสภาพของการเป็นผู้ดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกต้องกลายเป็นเช่นพวกเขา ชั้นยาซีไม่สามารให้คำสอนเหล่านี้ได้ แม้แต่กูรูเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขาเพียงแต่พูดว่า ไปที่แม่น้ำคงคากันเถอะ ผู้คนมากมายก็ไปอาบน้ำที่นั่น กูรูก็ได้รับรายได้อย่างมากมายจากผู้คนมากมายที่ไปอาบน้ำที่นั่น ผู้คนยังคงไปจาริกแสวงบุญอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดูซิว่ามีความแตกต่างมากมายเพียงไรระหว่างการจาริกแสวงบุญนั้นและการจาริกแสวงบุญนี้! การจาริกแสวงบุญนี้ทำให้ลูกจบสิ้นการจาริกแสวงบุญเหล่านั้นทั้งหมด การจาริกแสวงบุญนี้ง่ายดายมาก การดวงจักรด้วยเช่นกัน มีเพลงที่ว่า เราได้วนไปในทั้งสี่ทิศทางแต่ก็ยังคงห่างไกลจากท่าน ลูกได้อยู่ไกลห่างจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้สึกเช่นนั้น ผู้คนเหล่านั้นไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกได้วนไปรอบในทุกหนแห่งหลายต่อหลายครั้ง เวลานี้ลูกได้รับการปลดปล่อยจากทั้งหมดนั้น ลูกไม่ได้เข้ามาใกล้มากขึ้นด้วยการวนไปทุกหนแห่ง แทนที่จะเป็นเช่นนั้นลูกกลับอยู่ไกลห่างมากยิ่งขึ้น เวลานี้ตามแผนของละครพ่อเองต้องมาเพื่อพาทุกคนกลับไปกับท่าน พ่อพูดว่า ลูกต้องทำตามคำแนะนำของพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ ขณะที่มองดูโลกนี้, ลูกต้องไม่เห็นมัน ในขณะที่บ้านใหม่กำลังมีการสร้างขึ้นและทำให้เรียบร้อย ลูกก็ยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านเก่า พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเพื่อให้มรดกของลูกแก่ลูก มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดได้รับจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆ รู้ว่ามรดกของพ่อของเขาเป็นของเขา พวกเขารักษาความสุขของสิ่งนั้นไว้ พวกเขาหารายได้ของเขาและยังได้รับมรดกของพ่อของเขาด้วยเช่นกัน ลูกได้รับเพียงแต่มรดก ที่นั่นลูกจะไม่รู้ว่าลูกได้รับมรดกแห่งสวรรค์ของลูกอย่างไร ที่นั่นชีวิตของลูกจะคงอยู่อย่างมีความสุขอย่างมาก เพราะลูกได้รับอำนาจด้วยการจดจำพ่อ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ตัดบาปของลูกออกไป ด้วยการจดจำพ่อและการดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัด

ออกไป ลูกต้องจดสิ่งนี้ไว้อย่างดี เป็นสิ่งที่เพียงพอที่จะอธิบายสิ่งนี้ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะไม่ต้องพูดมากนัก เพียงแค่สัญญาคนเดียวก็เพียงพอแล้ว: จดจำพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกมาที่นี่เพื่อกลายเป็นนารายณ์ จากชายธรรมดา และลักษณะมีจากผู้หญิงธรรมดา ลูกจดจำสิ่งนั้นใช่ไหม? สิ่งเหล่านี้ไม่เข้าไปในสติปัญญาของใครอื่น ในขณะที่ลูกมาที่นี่ สติปัญญาของลูกก็ตระหนักว่าลูกกำลังจะไปหาบัพตาดาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกใหม่ของสวรรค์ พ่อพูดว่า ด้วยการกลายเป็นผู้ควงจักรแห่งการสำนึกในตนเอง บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย เวลานี้มองดูที่ผู้เดียวที่กำลังทำให้ชีวิตของลูกเป็นเช่นเพชร ลูกเข้าใจสิ่งนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะเห็นสิ่งใด ลูกเข้าใจสิ่งนี้ด้วยเทพนิมิตเป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียนด้วยร่างนี้ ลูกได้รับความรู้ในเวลานี้ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม มันคือดวงวิญญาณที่ทำการเหล่านี้หลังจากที่นำร่างมาใช้ บาปต้องสอนลูก ชื่อของท่านคือชีวาเสมอ ชื่อของร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลง ร่างนี้ไม่ใช่ของพ่อ เป็นสมบัติของผู้นี้ ร่างกายเป็นสมบัติของดวงวิญญาณที่เขาเล่นบทบาทของเขา นี่คือนี่ที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย มีดวงวิญญาณในแต่ละคนและร่างกายของแต่ละคนก็มีชื่อที่แตกต่างกันไป ผู้เดียวนั้นคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านสูงสุดเหนือสิ่งใด เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพระเจ้าคือหนึ่งเดียว เป็นผู้สร้างและที่เหลือทั้งหมดคือสิ่งสร้างที่ได้เล่นบทบาทของพวกเขา ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณมาอย่างไร ในตอนแรกมีดวงวิญญาณของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่น้อยมาก และแล้วในเวลาสุดท้ายพวกเขาก็กลับมามีค่าที่จะมาก่อนเป็นอันดับแรก สิ่งนี้เป็นเหมือนกับลูกประคำของวงจรโลกที่เฝ้าแต่หมุนไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกหมุนลูกประคำลูกปิดทุกเม็ดจะถูกหมุนเป็นวงกลม ในยุคทองไม่มีการกราบไหว้บูชาแม้แต่หนึ่ง พ่อได้อธิบายแล้วว่า โอ้ ดวงวิญญาณ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ แนนอนลูกต้องกลับบ้าน การทำลายล้างเพียงแค่อุบัติของหนึ่ง ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป และจากนั้นลูกก็จะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกลงโทษ ลูกจะได้รับสถานภาพที่ดีด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องสัมผัสกับลงโทษอย่างมาก พ่อคือแขกที่ตีมากของลูกๆ พ่อเปลี่ยนทั้งโลก พ่อทำให้โลกเก่านี้ใหม่ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าบาปมาทุกๆ วงจรและทำให้โลกเก่านี้ใหม่ โลกนี้กลับมาเก่าจากใหม่และใหม่จากเก่า เวลานี้ลูกยังคงควงจักรต่อไป พ่อพูดความรู้ที่ท่านมีในสติปัญญาของท่าน สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกเช่นกันว่าวงจรหมุนไปอย่างไร ลูกรู้ว่าบาปมาแล้ว เรากำลังจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามศรัทธาของท่าน ลูกจะเฝ้าแต่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงและจากนั้นลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะลดใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม รูปภาพมากมายๆ ลูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม ลูกอธิบายวงจรของ 84 ชาติเกิดแก่ผู้ที่มาที่นี่ ด้วยการจดจำพ่อลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพตาดา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ซึมซับความรู้อย่างดีมากในสติปัญญาของลูกและให้ท่านชีวิตแก่ดวงวิญญาณมากมาย กลายเป็นผู้ควงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง
2. พร้อมกับการหารายได้ของลูกในยุคบรรจบพบกันที่แสนหวานนี้ จงทำตามศรัทธาของพ่อด้วยเช่นกัน และประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่ของลูก ทำให้ชีวิตของลูกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

พร: พร: ขอให้ลูกทำให้พรของลูกมีผลโดยการใช้พรสำหรับงานในเวลาที่ถูกต้อง และด้วยเหตุนี้กลายเป็นตัวของผลนั้น เป็นครั้งคราวใช้พรทั้งหมดที่ลูกได้รับมาแล้วจากบัพตาดาสำหรับงานใดงานหนึ่งในเวลาที่ถูกต้อง อย่าได้มีความสุขกับเพียงไต่ยินพรที่ดีมากในวันนั้น เมื่อลูกใช้พรนั้น พระจะอยู่กับลูกตลอดเวลา พรมาจากพ่อที่ไม่สูญสลาย แต่ลูกต้องทำให้พรนั้นมีผล เพื่อสิ่งนี้ ให้นำแห่งการตระหนักรู้และแสงแดดแห่งความมั่นคงในรูปของพรเหล่านี้ซ้ำๆ แล้วลูกจะกลายเป็นรูปของพร

คติพจน์: คุณสมบัติพิเศษคือพระเจ้า ประสาท (ของบุชชาจากพระเจ้า) ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่องานรับใช้ แบ่งปัน และเพิ่มสิ่งเหล่านี้

*** โอม ขานติ ***